

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, ข้อมูลเศรษฐกิจต่างประเทศยังคงดี

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค ซึ่งได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลบในหลายๆ ประเทศ ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์กลับเข้ามาในช่วงนี้

\*ยูโรและปอนด์ ร่วงลงช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังข้อมูลที่นำผิดหวังจากเยอรมนีและอังกฤษ ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินทั้งสองสกุล ซึ่งทำให้ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้น

\*ยูโร ร่วงลงหลังผลสำรวจของสถาบัน ZEW พบว่า ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนเยอรมนี ลดลงต่ำกว่าระดับ 0 เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี ในเดือน ต.ค. ขณะที่รัฐบาลเยอรมนีได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจลง

\*ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนร่วงลง และพีทช์ เรทติ้งส์เตือนว่า อาจจะลดอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศส โดยระบุว่า แนวโน้มของเศรษฐกิจฝรั่งเศสย่ำแย่ลง

\*ปัจจัยดังกล่าว เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก ในช่วงเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) กำลังจะยุติมาตรการกระตุ้นแบบเชิงรุก

\*ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ลง 0.25% สู่ 2.00% ในวันนี้ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์ โดยเป็นการลดลงเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 3 เดือน และมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.45 บาท

\*09.41 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.53/55 จาก 32.50/52 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.52/56 จาก 32.50/52 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.07/18 จาก 41.108/153 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 107.07/10 จาก 107.04 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2636/38 จาก 1.2658 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"อ่อนค่ามาตามภูมิภาค จากข้อมูลความเชื่อมั่นของเยอรมันที่ไม่ดี ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์กลับเข้ามา" ดีลเลอร์ กล่าว  
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ อยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยถูกกดดันด้วยปัจจัยจากต่างประเทศ ขณะที่มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ จะมีแนวรับอยู่ที่ 32.65 และแนวต้านที่ 32.45

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้